

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1 เรื่องประธานแจ้ง			
ขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมถวายอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที			
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
1.2.1 กรรมการลาประชุม <ol style="list-style-type: none"> 1) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มทร.ล้านนา 2) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ โดยมอบหมายให้ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมแทน 3) ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภา มทร.พระนคร โดยมอบหมายให้ นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน 4) ดร.สุเมธ แยมุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี โดยมอบหมายให้ ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมแทน 	เลขานุการ ทปนอ.มทร.	รับทราบ	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
5) ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมแทน 6) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี โดยมอบหมายให้ ผศ.ไพบุลย์ แยมเนียน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมแทน			
1.2.2 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1442/2559 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคล ให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559		รับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1442/2559 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
1.2.3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม			
2.1 รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดังเอกสารรายงานการประชุม จำนวน 50 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 11 หน้า	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือต่างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1 พิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)	มทร.อีสาน	<p>เห็นชอบร่าง แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินการเรื่อง Reprofile และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) นั้น จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้ดำเนินการในแต่ละเรื่อง ได้ผลประโยชน์ในลักษณะที่จะเอื้อกับการพัฒนาอย่างไร และมีหน่วยงานได้บ้างที่จะได้ผลลัพธ์ดังกล่าว 2. มหาวิทยาลัยจะต้องมีข้อมูลว่าลูกค้ารายใหญ่คือใคร ถ้าผลิตออกมาแล้วนักศึกษาที่จบออกมาจะไปทำงานกับหน่วยงานใด หลายมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตออกมาไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงต้องตอบโจทย์ให้ได้ โครงการต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมี Political View โดยรัฐบาล มีนโยบายสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 3. การเขียนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะ 5 ปี หรือ 20 ปี จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเสมอ เพื่อให้ทันกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไป 4. สถาบันการศึกษามีภาระหน้าที่หลักในเรื่องการผลิตคนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศ เพื่อไปเสริมและสนับสนุนในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 5. ควรนำ Big data มาใช้กับ 11 โครงการ Mega projects ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Mega Projects มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 กลุ่มยุทธศาสตร์	มทร. 9 แห่ง	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Mega Projects มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 กลุ่มยุทธศาสตร์	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ประจำปีเดียวกันยายน พ.ศ. 2559	มทร.กรุงเทพ	รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ประจำปีเดียวกันยายน พ.ศ. 2559	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1 พิจารณา(ร่าง) กำหนดการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อจัดทำแผนงบบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม	มทร. 9 แห่ง	รับทราบพิจารณา (ร่าง) กำหนดการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อจัดทำแผนงบบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม และรับข้อเสนอในการเรียนเชิญ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2 พิจารณานวัตกรรมพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยรวมใจ ชัยเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (ดร.สุเมธ แยมุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี)	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบให้ถอนวาระเรื่องพิจารณานวัตกรรมพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยรวมใจ ชัยเคลื่อนประเทศไทย 4.0	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
- ไม่มี -			
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)			
6.1 กำหนดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6/2559	มทร.ธัญบุรี	มอบฝ่ายเลขานุการ ทปนอ.มทร. ประสานขอกำหนดวัน เวลา กับประธานนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2559 พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทราบต่อไป	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
6.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	มทร. 9 แห่ง	รับทราบการจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 1. การขอพระราชทานพระราชนุญาตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันและเวลาตามที่สำนักพระราชวังกำหนด 2. การจัดทำสารคดีในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพดำเนินการ 3. การจัดทำหนังสือเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพดำเนินการ	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เลิกประชุมเวลา 16.30 น			